
Hverfisráð Árbæjar 
  
Ár 2016, þriðjudaginn 12. janúar, var haldinn 120. fundur hverfisráðs Árbæjar. Fundurinn var 
haldinn í ÞÁG, Hraunbæ 115 og hófst hann kl. 16:15. Viðstödd voru: Þorkell Heiðarsson, 
Hildur Oddsdóttir og Þráinn Árni Baldvinsson. Einnig voru viðstödd: Guðbjörg 
Sveinbjörnsdóttir, áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallarvina og Elvar Örn Þórisson, 
áheyrnarfulltrúi íbúasamtaka Árbæjar.  
Trausti Jónsson, verkefnastjóri ÞÁG ritaði fundargerð. 
 

Þetta gerðist: 
 
1. Málefni hverfisráðs og skipulag komandi vetrar.  

Haldið verður áfram að heimsækja samstarfsaðila í hverfinu. 
 

2. Hverfisskipulagsmál.  
Hverfisskipulag hefur verið með verkefni í Ártúnsskóla og næsti skóli verður 
Árbæjarskóli 25. – 29. janúar.  

 
3. Strætóskýli á Fylkisvegi.  

Verkefnisstjóra er falið að kanna málið.  
 
4. Selásskóli. Fyrirspurn frá Guðbjörgu Sveinbjörnsdóttur. Hver er staðan á skólalóðinni.  

 
5. Betri hverfi. Hver er staðan á skautasvellinu við Rauðavatn? 
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